

# Vì sao cần kiểm tra dưới thời gian giao hợp với gái mại dâm?

Giao hợp không sử dụng bao cao su có khả năng mắc những căn bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục đó là viêm, bệnh lậu, bệnh mồng gà, bệnh giang mai, viêm nhiễm gan B, HIV...



## Đủ thứ căn bệnh từ gái bán dâm

Quan hệ tình dục không an toàn là tác nhân dẫn tới nhiều căn bệnh hoa liễu siêu hiếm nguy. Trong ấy, tỷ lệ nhiễm HIV cũng ví dụ các bệnh xã hội thông qua vấn đề giao hợp mang gái bán dâm cao hơn gấp nhiều lần so mang những nhóm bệnh nhân không giống.

- [Khám bệnh xã hội ở Hà Nội](#)
- [Chi phí xét nghiệm bệnh xã hội](#)
- [Chưa bệnh lậu o đau tốt nhất](#)
- [Khám sùi mào gà ở đâu](#)
- [Phong kham bệnh giang mai](#)

Theo bác sĩ Lương T.Phương Nam, [bệnh viện Đa khoa Hà Nội](#), bệnh tình dục là các bệnh lý nguy hại, có khả năng truyền nhiễm tức thì, đa số qua những con đường quan hệ không an toàn. Theo thống kê, bây giờ có đến 20 mẫu căn bệnh xã hội: căn bệnh lậu, sùi mào gà, giang mai, nhọt rộp sinh dục, HIV,...

# **Bệnh xã hội phần nhiều lây truyền qua những con đường chủ yếu như:**

Giao hợp không được bảo vệ sở hữu các người mắc những bệnh hoa liễu khác, nhất là là gái mại dâm;

Sử dụng chung vật dụng cá nhân với các người bệnh đang nhiễm bệnh xã hội;

Bà bầu mắc phải có thể lây cho cu qua những con đường nhau thai hay đường sinh sản tự nhiên;

Sử dụng chung bơm kim tiêm hay nhận huyết từ người bệnh có với bệnh xã hội trong người bệnh.

Các bệnh xã hội này ví như không nên giúp đỡ tác dụng tốt sẽ khiến bệnh nặng hơn, lan sang những cơ quan không giống, dẫn đến vô sinh hiếm muộn, còn có thể là đe dọa tính mạng của người bệnh.

Quan hệ sở hữu gái mại dâm là 1 trong những tác nhân gây căn bệnh bệnh mào gà. Theo chuyên gia Phương Nam khi giao hợp mang bán dâm những chuyên gia chú ý đối tượng nên đi thăm khám tức thì do vì những dịch vụ chế tạo bán dâm ngày càng nhiều lần, đây chính là 1 hình thức lây lan bệnh xã hội vô cùng hiểm nguy. Sở dĩ quan hệ tình dục với mại dâm có thể lây lan bệnh hoa liễu bởi những nguyên do sau:

Chính mình các cô gái thực hành nghề gái bán dâm mắc bệnh hoa liễu như bệnh lậu, giang mai, HIV, ... Thì xác suất những phái mạnh có quan hệ với cô gái này lây bệnh là cực kỳ cao, khoảng chừng 90%.

Mại dâm hay có giao hợp sở hữu nhiều lần đối tượng không giống, cô gái này có xác suất gặp phải viêm bệnh tình dục từ các đối tượng khác và lây lan căn bệnh giúp các người quan hệ sở hữu chính mình.

Các bệnh tình dục luôn có khi ủ căn bệnh dài-ngắn khác nhau và thường không có bất kỳ dấu hiệu gì trong suốt khoảng thời điểm đó. Do đó, có thể khi quan hệ cả hai hơi thoả thích và xem nhẹ không áp dụng các biện pháp an toàn.

## **Thăm khám HIV ví dụ thế nào?**

Đối với vi khuẩn gây nên những bệnh xã hội có khá nhiều trong huyết, trong những chất dịch sinh dục, vì vậy, vi rút có khả năng xâm nhập tới máu đối tác qua cơ quan sinh dục. Việc sinh hoạt tình dục, hay quan hệ tình dục chỉ đụng chạm cơ quan sinh dục, đều dẫn tới khả năng truyền nhiễm viêm.

Thời điểm quan hệ dương vật-hậu môn là con đường dễ truyền nhiễm nhất, bởi "cửa sau" và trực tràng không có dịch trơn ví dụ cô bé cần phải cực kỳ dễ xây chà, làm cho vi khuẩn HIV, HPV... dễ truyền từ người bệnh này sang người bệnh kia.

Bên cạnh chảy, ví như bạn hôn vùng kín của gái mại dâm bạn sẽ có 2 xác suất như là giả dụ bạn hôn tuy vậy chưa tới sâu thì xác suất lây lan nhiễm là rất phải chăng, còn trường hợp bạn hôn sâu vào và bạn đang gặp phải lở loét mồm, ra máu chân răng,... và có đụng chạm với sinh dục của cô gái đấy thì bạn đã mắc phải viêm HIV, sùi mào gà.

Chuyên gia Phương Nam giúp biết, dưới thời điểm nhiễm HIV, bệnh nhân sẽ trải qua 3 giai đoạn: quá trình cửa sổ (3-6 tháng đầu), giai đoạn HIV không dấu hiệu, liệu trình AIDS. Trong giai đoạn cửa sổ thì có đến 80% số người bệnh nhiễm phải không có dấu hiệu gì, 20% bệnh nhân có những biểu hiện không rõ ràng như đau đốn đầu, đau đốn vùng họng, mỗi mệt, đau đốn cơ khớp... Nhưng những biểu hiện đó không rõ ràng cần thiết không thể dựa lên đó để có thể kết luận có viêm HIV hay không nên.

1 người bệnh có khả năng có hầu hết các "dấu hiệu HIV" nhưng mà thực ra lại không bị, và có nhiều đối tượng hoàn toàn không có triệu chứng gì, tuy nhiên xét nghiệm lại tậ chảy là có HIV trong cơ thể-thì nghĩa là có gặp phải lây lan nhiễm.